

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2024**

**1. Đồng Tháp sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhân lực nông nghiệp cho Munlapamok**

Từ ngày 13 đến 14/3, đoàn công tác huyện Munlapamok, tỉnh Champasak, Lào đến thăm, làm việc tại Đồng Tháp. Đoàn do đồng chí VanNaSak Xattakoun - Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng huyện Munlapamok làm Trưởng đoàn. Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tiếp đoàn vào chiều ngày 13/3.

Đồng chí VanNaSak Xattakoun cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tiếp đón đoàn và cho biết rất ấn tượng với các điểm tham quan, du lịch của tỉnh cũng như sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là lý do huyện Munlapamok tổ chức đoàn công tác đến học hỏi kinh nghiệm của tỉnh Đồng Tháp để áp dụng, triển khai tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vui mừng chào đón đoàn công tác huyện Munlapamok. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ một số thế mạnh nông nghiệp của tỉnh, với các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cây ăn trái, hoa kiểng, sen và cá tra, đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Huyện trưởng, kinh tế - xã hội của huyện Munlapamok sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Đồng Tháp đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL về Chỉ số PII**

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index) được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố chiều ngày 12/3. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp đạt 38,32 điểm, đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 25 cả nước.

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Bộ chỉ số cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Dựa trên bộ chỉ số, các nhà hoạch định chính sách, các cấp lãnh đạo địa phương có cơ sở xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Phải đảm bảo đời sống người dân khi thi công dự án cao tốc**

Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri liên quan đến thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ (đoạn đi qua địa bàn huyện Châu Thành) vào sáng ngày 13/3.

Đoàn giám sát việc khắc phục, sửa chữa 04 tuyến đường (gồm đường: Rạch Ấp, An Thạnh – Lãnh Lân, Xẻo Vang và đường gom dân sinh số 3 thuộc xã An Phú Thuận) bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu để xây dựng đường cao tốc; các đường nước phục vụ tưới tiêu; lưới điện sinh hoạt của các hộ dân; công trình cầu, đường, nhà dân bị hư hại do thi công

công trình v.v.. Đây cũng là những nội dung kiến nghị của cử tri theo Biên bản làm việc của Đoàn khảo sát vào ngày 12/5/2023.

Ông Phạm Duy Lai – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ cho biết, đã chỉ đạo các nhà thầu và tư vấn giám sát triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; đồng thời cam kết hoàn thành và bàn giao cho địa phương trong tháng 4/2024. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **4. Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt**

Nhằm đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Sở Công Thương thường xuyên rà soát, theo dõi tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định, lựa chọn chủ đầu tư, triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt theo đúng quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **5. Tập huấn về kỹ năng khai thác, viết sáng kiến – kinh nghiệm**

Sáng ngày 13/3, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng khai thác, viết sáng kiến – kinh nghiệm cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phụ trách công tác thi đua – khen thưởng.

Hội nghị được nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, hội nghị còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong viết sáng kiến và được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận; trao đổi về phương pháp khai thác sáng kiến và kỹ năng viết sáng kiến và giải pháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập  
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949